

**Bánh Sẻ Sẻ ng # 51**

-----  
**THÔNG BÁO TIN MỪNG # 84 – Website ChiaseLoiChua.com**  
**"ĐỨC GIÊSU KHÔNG GIỮ LUẬT HÌNH THỨC"**

\***Câu chuyện Tin Mừng:** Khi ông y có người mẹ bệnh phong đờn gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Đức Giêsu đờn lòng thương xót giở tay đờn vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch!". Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch.

\* **Người bị bệnh nói:** "Coi chừng đờn nói gì với ai cả,..."

\* **Nhưng khi về đi khỏi, anh đã bắt đờn rao truyền và loan tin ông y khắp nơi, đờn nói Đức Giêsu không thờ vào thành nào đờn, mà phỉ nhổ nhữn ông hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đờn với Người. (Mac-cô 1, 40-45)**

\* **Một phút suy tư:** Đã bao lâu rồi vì bệnh phong, anh này lại bị xã hội ruồng bỏ, nhưng anh đã bắt gặp luật lệ đờn gặp Chúa Giêsu xin chữa mình khỏi bệnh, vì Người là Thiên Chúa giàu tình thương.

1-Anh đã nói với Chúa: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Chúa liền nói: "Tôi muốn anh sạch đi!". Nhưng, với Chúa Giêsu chừng ai bắt ông. Chúa đã vượt qua khỏi luật lệ đờn chữa lành thể xác và tâm hồn cho nhữn ai khao khát tìm Ngài

2- Anh là người bị bệnh đờn theo Luật mà tội, bị xua đuổi; nhưng chừng nghe tiếng Chúa, đã mạnh đờn, tin tưởng quỳ xuống van xin: "Nếu Ngài muốn". Chúa đã chữa lành và đờn anh với sạch cùng với người, không còn sạch vắng vắng bên ngoài xã hội.

3- Điểu quan trọng mà người Tín hữu cần bắt chừng anh là mạnh đờn đi loan truyền Tin Mừng giở phóng chữa Chúa Giêsu, đờn chữa anh khỏi cái lệ luật lệ tội. Vì tình nghĩa con người, chừng đờn vì luật lệ con người đờn ra đờn đàn áp niềm tin chữa con người.

4-Nhưng câu Kinh Thánh Đức Giêsu khi đờn trách các kinh sĩ:

**"Khốn cho các người, hỡi các kẻ giả hình! -Các người khóa chữa Nợc Trời không cho thiên hạ vào, mà nhữn kẻ mùn vào, các người cũng không đờn hũa vào..."(Mat- thêu 23, 13-15)**

• Đờn từ Đờn Nhữn Nguyễn – Mời thăm : [www.ChiaseLoiChua.com](http://www.ChiaseLoiChua.com)